

Điều tuyệt vời nhất tháng 09

Hết thảy, mọi người bị đập ra link đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với seri omnet maya. IX mà. Đây là video mới biết mai Ferrari và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái điều thú vị nhưng cái điều dễ thương đã làm mình vui và mình cảm thấy tích cực hơn mỗi ngày. Trong tháng hai vừa rồi đã có thể là một bài hát hay, một bộ phim hay, một khoảnh khắc nào đó đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với các bạn và mình mong rằng có thể truyền cho các bạn một chút cái nguồn năng lượng của mình. Vậy thì không giống nữa bởi vì cô lên và bắt đầu thôi nhá.

Video ngày hôm nay sẽ là 2 cái chuyện nhỏ xíu. Nó xảy ra vào tháng tết vừa rồi, tháng một là tháng tết đúng không? Và mình rất mong là các bạn đã có một kỳ nghỉ tết hay là vui vẻ, hoặc ít nhất là an toàn trong cái đợt trước tết. Ý là cái thời điểm mà toàn quốc dọn nhà thì đã có một cái chuyện. Xảy ra với mình chuyện số một. Đây là mình tìm thấy cái này. , Đây là một cái bản cam kết mình đã kí với con em mình vào ngày mừng 6 tháng hai năm 2015 ờ có nghĩa là khoảng 6 5 trước à. Đúng nhờ ờ 6, 5 trước và khi đó thì mình mới học lớp. 9 nó học lớp ơ 5 gì đó ờ thì đây là một cái bản cam kết kể từ đợt đó và bây giờ thì mình sẽ nói bạn nghe nhé. + hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập. Tự do hạnh phúc. Bản cam kết. Hà Nội ngày mừng 6 tháng hai năm 2015. Tức là hoàng gia huệ và tối nay sẽ thỏa thuận với chị hoàng gia linh những điều khoản sau khi chúng tôi lớn lên. Nếu chị hoàng gia linh cưới chồng trong lễ cưới, tôi sẽ là phù dâu. Cái này nó là như này hồi đó với bọn mình ý thì tất cả mọi đám cưới đều sẽ diễn ra trong nhà thờ hoặc là trên một thảm cỏ xanh mưa to xong, cô dâu sẽ mặc một cái váy trắng bóc dài từ đầu này đến đầu kia phòng xong rồi đi ra. Họ phù dâu đứng tung hoa ở xung quanh, ờ mãi về sau thì mình mới biết là thực ra thì có đám cưới nọ, đám cưới kia có đám cưới ta làm cái cây đám cưới rạp, đám cưới nhà hàng, nói chung là muôn vàn kiểu và mỗi kiểu sẽ phụ thuộc vào gia đình và mong muốn cá nhân vào tôn giáo của cái người đó. Thực ra thì đám cưới nào cũng được, miễn là mình cảm thấy vui là được. Và nếu như mà có thể làm một số thứ để theo ý mình nhất, nhưng mà bớt cái tính, phong tục bớt cái tính thủ tục đi và mình được làm theo ý mình một chút. Thì sẽ tốt nhất, cho nên là. Ừ chắc chắn là mình sẽ có đám cưới chị không biết là bao giờ thôi, nhưng mà ok, cái này được cái số 2 này. Khi chị hoàng gia linh kiếm được tiền sẽ phải đưa tụi MQ. Cái gì để đến số 3? Nếu có điều kiện, tôi và chị hoàng gia linh sẽ đi phượt từ bắc vào nam. Nói thật chứ mà bây giờ có điều kiện, tức là có đủ cả kinh

tế và thời gian đó ạ thì chắc chắn là mình sẽ đi du lịch nhưng mà sẽ không phải là đi theo cái kiểu phượt mà. Ngày xưa mình tưởng tượng khi mình biết cái này nữa, ngày xưa ấy mình cứ nghĩ đi phượt là sẽ kiểu 2 người trên một cái xe máy ở một cái balo, một cái mẹ xách lên và đi đến bất kỳ đâu dừng lại bất cứ lúc nào mình thích ở lại bao nhiêu tùy thích mình biết là bây giờ mọi người vẫn đi phượt như thế rất là nhiều và cá nhân mình sẽ rất là ngưỡng mộ những cái người có những chuyến đi như thế. Thế nhưng mà cá nhân mình bây giờ ấy thì mình không còn, mình không còn đủ sức và không còn đủ nhiệt cho những chuyến đi dài ngày kiểu như vậy nữa. Kiểu mang tính khám phá như thế nữa, mình có rất là nhiều niềm vui khác ở nhà ở công việc, ở cuộc sống đối với mình mà nói, bây giờ thì không có một cái thước đo nào để là phải như thế này thì mới là đi du lịch mới thực sự là trải nghiệm mới, thực sự là khám phá đối với mình, ý vui là được, mình đến một nơi mới mình tải một bầu không khí mới gặp được con người mới. Và mình đang có những cái kỉ niệm đẹp hoặc là một cái khoảnh khắc yên bình, chỉ cần thế thôi và có ở homestay hay ở khách sạn hay là ở trong lều thì cũng ok hết cả đó. Đây là hết 3 điều và cuối cùng ở đây là phần ký tên đóng dấu lạ. Lúc tìm thấy cái này, cả nhà mình đã ngồi cười rất lâu, con em mình nó rất là bám mình từ bé đến giờ. Và có thể lý do là bởi vì ờ, hồi bé thì 2 chị em phải ở một mình với nhau khá là nhiều cho nên là đến tận bây giờ thì nó vẫn bám mình kiểu gì ý, tuy nhiên là không thời gian mà nó vào cấp 2 thì bọn mình có khá nhiều bắt đồng kiểu. Đây, mọi người biết là kiểu cấp 2 thì nó là cái thời điểm nhớ. Đây, còn mình thì cũng thực sự rất là bận cho cái việc trưởng thành của bản thân và mình cũng chẳng gọi là đủ bao dung, đủ kiên nhẫn gì cho cam để mà. Để mà. Gọi là chiều chuộng để cái cái tính khí thời điểm đấy của nó, thế là mình kệ ờ đến bây giờ, khi mà nó vào cấp 2 thì có vẻ là bọn mình đã thân nhau hơn một chút ờ. Nó cũng đã rất là 9 chắn hơn và mình thì đủ dịu dàng hơn nó và mình rất mong và mối quan hệ này sẽ đủ tốt đẹp để có thể đi du lịch cùng nhau và làm phù dâu cho đám cưới của nhau. Chuyện thứ 2 ý là vào ngày 29 tết thì sau khi mà đã dọn dẹp và vớt đi một nửa cái nhà thì mình mà con em mình đã quyết định là sẽ treo cờ tổ quốc ở ngoài cửa. Thật ra thì mình rất thích treo cờ một, bởi vì mình thấy cờ rất là đẹp cực kỳ của mình rất là đẹp. Cái thứ 2 là nhà mình, là nhà ở mặt đất và cái ngõ nhà mình ý thì nó khá là bé. Thôi thì khi mà tất cả mọi người cùng treo cờ một cái gì đấy, cái cờ sẽ dù xuống ấy nói chị ấy xuống thế này. Hay rồi đây khi mà mọi người đi xe máy qua đi nhanh qua ý thì cái kiểu cảm giác cờ hay bên vờ vờ vật vờ như kiểu đi giữa một rừng cờ ấy, cảm giác đấy, nó rất nó rất fresh, nó rất. Ngày trước mình rất thích cái cảm giác đấy chứ. Nên là mình cũng rất muốn treo cờ để kiểu cái cách gỗ nó sẽ càng muốn hàng như thế luôn. Mình biết là cái việc trồng cờ rất là bình thường với các bạn rồi và và bọn

mình thậm chí là không phải mua cờ ấy kiểu. Tổ dân phố phát cười với mình luôn thế nhưng mà trong trí nhớ của mình thì hình như là từ 5 bố mình mất đến giờ là 5. Hay là 16, 5 trước, ừ thì nhà mình chưa treo cửa cả. Không biết là do mẹ mình hay là do một cái lý do gì khác, thế nhưng mà nhà mình chưa treo cửa cả. Cuối 5 nay, khi mà mình khi mà mình chị em mình kiểu mang cờ ra treo ấy, cảm giác nó rất đặc biệt kiểu ok bây giờ thực sự là tết. Và cảm giác như kiểu mình đã thực sự kiểu. Ờ vượt qua được một cái. Một cái giới hạn nào đó, một cái mốc nào đó thì nói chung đây là một cái chuyện rất là vui. Mình thực sự rất vui. Điều thứ 2 trong danh sách này sẽ là một cuốn sách. Một cuốn sách mà đã mở bát mở cái gì? Khởi đầu cho biết đi chơi chuyện của mình 5 nay đó chính là của rể vùng giữa vũng lầy của chú bình bông bột dịch từ quyển gốc là skinny viết của tác giả cái gì? Ờ kho kho hay sinh sự. Thế nên là không đúng hả? Đây là có rất là đặc biệt bởi vì là đây là có thể đầu tiên mình làm trong 5 nay nhưng mà mình không phải mua mà mình được tặng và mình đã mình đã chứng minh cái game các bạn hãy chứng minh đi game của chú phạm gia hiền, đây là một nhà báo mà mình đã follow rất là nhiều các bạn phải các bạn, nếu mà Xem các video trước của mình, ý nhất là cái video mình sẽ để link ở đây này. Đây thì mình đã follow bác sĩ rất là lâu rồi và mình luôn đọc các bài post ở trên facebook cũng như theo dõi các các bé viết bài trên các tờ báo khác nhau thì bác ấy có làm một cái minigame và mình được tặng cuốn sách này. Sau này nó còn có cả ờ chữ ký và lời đề tặng luôn ý. Thì nói chung đây là một cuốn sách trinh thám, nhưng nó sẽ không phải là cái kiểu trinh thám ờ mà mọi người sẽ phải khá căng thẳng xong rồi phải ờ vừa suy luận, vừa cố gắng suy nghĩ Xem là trong từng câu chữ, một tác giả viết ra nó có một cái ờ ẩn ý, có một cái sự gọi là gì, ờ hin cái gì in gọi là gì? Cái gì nhờ? Ờ. Cái gì ờ in là gợi ý manh mối, ừ manh mối. Có một cái mối, nó không giống như cái kiểu trinh thám mọi người quen thuộc của danbrown hay là hay là của thomas harry thì bác mới biết cuốn sự im lặng của bấy cừu í đấy. Sau khi đọc xong cuốn này thì mình phải tìm hiểu ngay là có một cái từ người ta dùng để diễn tả sách kiểu này. Đó là kiprono kiểu cái kiểu sách mà bạn biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Kiểu tất cả mọi thứ tôi biết hết rồi và cái việc bạn làm là kiểu cầm một cuốn sách ung dung và Xem là cái nhân vật họ sẽ làm gì với nhau. Những cuốn sách đấy thôi thì mình đã đọc cuốn sách này trong vòng khoảng. 7 đến 8 tiếng đọc liên tục trong. 2 buổi tối, mạch truyện rất cuốn và có nhiều điểm khá là thú vị mà mình sẽ không spoil ở đây. Tuy nhiên là. Cá nhân mình nghĩ đến cái điểm mà khiến cái cuốn sách này trở nên hấp dẫn nhất, ấy là nó nhờ vào cái người dịch, cái giọng văn, cái giọng văn đã được truyền tải một cách rất là xuất sắc, là tất cả những cái gì đánh đá chua ngoa ở trên bản gốc thì đã được truyền tải đã được dịch lại= một cái giọng phương nam, một cái giọng phương nam tung

từng. Các bạn ấy nó hợp lý với cái bất thường. Nó nó hòa quyện nó hoàn thiện nó hợp lý một cách bất thường lắm. Mình không biết gì nữa cả, luôn í ờ chúng mình cùng một là dịch giả dùng rất là nhiều cái phương ngữ từ địa phương. Ừ và cái điều đấy khiến cho cái cuốn sách nó bắt đầu. Nếu như mọi người không quen thì sẽ hơi khó đọc một chút, nó hơi lợn cợn, mọi người phải đặt kiểu chậm chậm thôi để hiểu hết, nhưng mà dần dần càng về cuối thì nó sẽ càng nhanh.

Cá nhân mình hiện tại thì đang đọc sách với với cái mục đích là để reset cái vốn từ của mình. Cái dạo gần đây, mình thực sự cảm nhận được sâu sắc cái việc là. Mình đang bị gọi là gì? Bị không tìm được từ các bạn ấy, không bác bạn thì mình không không nghĩ ra từ để nói không. Đây là một chuyện, nó chưa quá nghiêm trọng nhưng nó khá tệ, nó khá là tệ tại vì mình là người làm việc với con chữ rất là nhiều mình làm nội dung, kể cả ở trên kênh youtube này hay là ở công việc ngoài đời của mình nên là mình đang từ từ đọc sách để reset lại cái trạng thái vốn từ của mình và đây là một cái sự mở đầu rất là mỹ mãn với mình. Thế nhưng các bạn quan tâm thì có thể tìm mua cuốn sách này ở trên, ở ngoài hiệu sách với giá 100. 8 x là giá bìa á và mấy hôm trước mình có thấy trên tiki bán có 130 tư nghìn không ấy? Vậy thôi và đó là tất cả những điều đã làm nên tháng hai của mình. Bên cạnh bánh chưng, thịt gà và rất nhiều các loại đối mặt ấy, mình rất hy vọng là đã chia sẻ được với các bạn một vài câu chuyện hay ho và đã làm bạn vui hơn theo một cách nào đó. Like và share nếu như mọi người thích video này và đừng quên subscribe để nhắc mình ra, dia mới vào chủ nhật hàng tuần nhá nhưng mà Xem qua sms, may mắn vào thẳng ngọc sau nha thế mọi người.